



ที่ สธ ๐๒๔๒/ว ๑๒๑

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

เรียน นายกสภากายภาพบำบัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผล รัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคเพื่อตนเองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” รวมทั้งการใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การหมั่นล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม การไปพบแพทย์ในกรณีต้องสงสัย เป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ดีที่สุด นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงจัดทำโครงการสำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในประชาชนไทย โดยเป็นการสำรวจแบบออนไลน์ ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์การสำรวจดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวลัยพร พิชรณมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๒๓๖๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๒๓๘๐

ผู้ประสานงาน นางสาวบุญรักษ์ ชาญประสพผล

คำถามชุดใหม่ แบบสอบถามสัปดาห์ที่

4



การปฏิบัติตามมาตรการ

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานโยบาย เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19



ร่วมตอบคำถามพีชิต COVID-19 ด้วยกันเพื่อชาติไทย

ทำแบบสอบถามได้ที่

www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com

หรือ bit.ly/thaifightcovid19



ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว ให้มาร่วมตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อนำเอาผลการสำรวจไปปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการดำเนินการแก้ไขนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในประชาชนไทย ตลอดเดือนเมษายน 2563
2. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิผลในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขจะรายงานผลการสำรวจให้ทราบตลอดเดือนเมษายน 2563 คำตอบของท่านจะช่วยให้การแก้ปัญหาการระบาดของโรคได้ผลมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 590 2366

กระทรวงสาธารณสุขจะรายงานผลการสำรวจให้ทราบตลอดเดือนเมษายน 2563

คำตอบของท่านจะช่วยให้การแก้ปัญหาการระบาดของโรคได้ผลมากยิ่งขึ้น